

HƯỚNG DẪN

Tuyên truyền về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường

Thực hiện Hướng dẫn số 123-HD/BTGTW, ngày 23/11/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương; ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại phiếu giải quyết văn bản ngày 24/11/2023 về tuyên truyền về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn tuyên truyền như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tạo sự thống nhất trong toàn xã hội về nhận thức trách nhiệm và hành động trước tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai cực đoan, suy thoái tài nguyên thiên nhiên, ô nhiễm môi trường ra tăng đang là nguy cơ đe dọa nghiêm trọng sức khỏe, đời sống Nhân dân và sự phát triển bền vững đất nước.

2. Thông qua tuyên truyền khẳng định sự đúng đắn trong chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp cũng như tổ chức, cá nhân và cộng đồng xã hội trong việc chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

3. Công tác tuyên truyền cần tiến hành sâu rộng, thường xuyên, liên tục, có trọng tâm, trọng điểm; lồng ghép với tuyên truyền chủ trương, chính sách pháp luật về tuyên truyền phát triển kinh tế xã hội bảo đảm thông tin chính xác, kịp thời với hình thức linh hoạt, sáng tạo, sinh động, phù hợp với từng đối tượng, vùng miền.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Nội dung tuyên truyền

1.1. Vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường, quản lý thiên nhiên và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, trong đó khẳng định chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường được đặt ở vị trí trung tâm của các quyết định phát triển, là điều kiện, nền tảng, yếu tố tiên quyết cho sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của đất nước và của Tuyên Quang; làm rõ, phân tích những thách thức và tác động của ô nhiễm môi trường, suy thoái tài nguyên thiên nhiên tới sự phát triển của toàn nhân loại, của các quốc gia trong đó có Việt Nam; nhấn mạnh đến hậu quả và những tác động của biến đổi khí hậu, lãng phí tài nguyên và ô nhiễm môi trường gây ra như: hiện tượng thời tiết cực đoan, thiên tai, lũ lụt, hạn hán, xâm nhập mặn, cạn kiệt tài nguyên, ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm tiếng ồn,... làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người và sự phát triển của đất nước, của tỉnh.

1.2. Quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, nhất là nội dung trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kết luận số 56-KL/TW, ngày 23/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành ương Đảng khóa (XI) về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; Kết luận số 02-KL/TW, ngày 26/4/2016 của Ban bí thư về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW của bộ Chính trị khóa IX về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo năm 2015; Luật Tài nguyên nước năm 2012; Luật Phòng chống thiên tai năm 2013; Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050; chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050...

1.3. Những kết quả, thành tựu trong công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường ở Việt Nam thời gian qua như: các chương trình, chính sách, cơ chế, pháp luật về môi trường được Chính phủ ban hành, triển khai thực hiện đồng bộ từ Trung ương đến địa phương đã tạo sự thống nhất trong hành động, sự đồng thuận trong xã hội; công tác dự báo khí tượng thủy văn, cảnh báo thiên tai, biến đổi khí hậu ngày càng chủ động góp phần giảm nhẹ thiệt hại; tài nguyên được đánh giá đầy đủ các giá trị, định giá, hạch toán trong nền kinh tế, được quản lý, khai thác một cách khoa học, tiết kiệm, hiệu quả, bền vững gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; thúc đẩy sử dụng nguồn năng lượng tái tạo, thân thiện với môi trường; công tác bảo vệ môi trường được chú trọng, trình trạng ô nhiễm dần được khắc phục, chất lượng môi trường và điều kiện sống của người dân được cải thiện, hạn chế tác động do ô nhiễm môi trường đến sức khỏe của Nhân dân. Ngoài ra, cần tập trung tuyên truyền về những đề xuất - khuyến nghị giải pháp khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, thúc đẩy phát triển mô hình kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh.

1.4. Khẳng định sự tích cực, chủ động của nước ta trong việc tham gia, đóng góp, thực hiện các cam kết quốc tế về biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, như: Công ước chung của Liên hiệp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC) năm 1992, thỏa thuận Pa-ri năm 2016, cam kết của Việt Nam đưa mức phát thải ròng bằng "0" tại Hội nghị COP lần thứ 26, 27 và 28; các cam kết của ASEAN, Hiệp định thương mại tự do FTA và gần đây nhất là Hội nghị APEC 2023... Tuyên truyền đối ngoại, trao đổi thông tin, kinh nghiệm, đối thoại chính sách với các nước trong thực hiện mục tiêu thiên niên kỷ, trong hợp tác quốc tế về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

1.5. Tuyên truyền và nhân rộng mô hình hay, thiết thực, hiệu quả trong các hoạt động, phong trào quần chúng bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, ứng phó với biến đổi khí hậu; trong đó khẳng định việc duy trì thường xuyên và nhân rộng các mô hình tốt có ý nghĩa quan trọng trong hình thành nếp

sống văn minh, có trách nhiệm với môi trường sống và sự phát triển bền vững; kịp thời biểu dương gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến. Cùng với đó kịp thời phê phán những hành vi vi phạm chính sách, pháp luật về môi trường, quản lý tài nguyên, ứng phó với biến đổi khí hậu.

1.6. Đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, lợi dụng những hạn chế, thiếu sót trong công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu nhằm kích động, chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

2. Hình thức tuyên truyền

Căn cứ điều kiện thực tế tại các địa phương, cơ quan, đơn vị lựa chọn hình thức tuyên truyền phù hợp như:

Tổ chức tuyên truyền trên báo chí, Cổng thông tin điện tử, Trang thông tin điện tử của các ban, sở, ngành, đoàn thể, địa phương, nhất là đối với Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Tạp chí Văn nghệ Tuyên Quang.

Tuyên truyền lồng ghép thông qua hội nghị báo cáo viên, sinh hoạt của Đảng, đoàn thể thường kỳ.

Tuyên truyền thông qua Bản tin Thông báo nội bộ, các tài liệu tuyên truyền, ấn phẩm sách, tờ gấp với nội dung phong phú, dễ hiểu, hướng đến nhiều đối tượng.

Tuyên truyền cổ động trực quan: Xây dựng các khẩu hiệu, panô, áp phích; các hoạt động văn hóa - văn nghệ và tổ chức các phong trào thi đua, cuộc vận động.

Tuyên truyền trên Internet, mạng xã hội (Facebook, Zalo, Youtube, Tiktok,...) với nội dung phong phú, đa dạng, cách thức phù hợp với thị hiếu người sử dụng.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Xây dựng và ban hành hướng dẫn tuyên truyền về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; theo dõi, đôn đốc các hoạt động tuyên truyền của các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

2. Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy

- Tiếp tục chỉ đạo tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, đảng viên và Nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường bằng hình thức phù hợp, hiệu quả, nhất là chủ trương, chính sách được ban hành trong thời gian gần đây; phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh gắn với quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch tuyên truyền dài hạn và hằng năm; quan tâm kế hoạch tuyên truyền liên quan đến các vấn đề môi trường, về khai thác, sử dụng tài nguyên trước, trong và sau các dự án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội lớn của tỉnh và địa phương.

- Chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng thường xuyên cung cấp thông tin cho các cơ quan, tuyên truyền để định hướng dư luận xã hội, nhất là trước những vấn đề có tính phức tạp, nhạy cảm từ đó ổn định tình hình tư tưởng; kịp thời đề xuất, kiến nghị giải pháp với Trung ương tạo sự đồng thuận để triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường

Chỉ đạo các cơ quan ngành dọc bám sát thực tiễn, dự báo sớm tình trạng ô nhiễm môi trường có thể xảy ra, từ đó chủ động, phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo cùng cấp làm tốt công tác thông tin tuyên truyền theo đúng tinh thần Quyết định số 238-QĐ/TW, ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

Quản lý chặt chẽ công tác thông tin, tuyên truyền và hoạt động xuất bản, nhất là hoạt động trên Internet và mạng xã hội; phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong việc đăng bài và phát tán thông tin sai lệch về vấn đề môi trường, biến đổi khí hậu, thiên tai, lũ lụt, ... gây ảnh hưởng xấu tới xã hội.

5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền bằng hình thức phù hợp, thiết thực, hiệu quả, nhất là tuyên truyền cổ động trực quan trên panô áp phích; hoạt động văn hóa, văn nghệ... về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo

Chỉ đạo công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường cho học sinh, sinh viên.

7. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh

- Hướng dẫn tổ chức tốt các hoạt động thông tin, tuyên truyền cho cán bộ, đoàn viên, hội viên về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; tích cực tham gia xây dựng và thực hiện quy ước, hương ước, cam kết về bảo vệ môi trường và các mô hình tự quản về môi trường của cộng đồng dân cư.

- Theo dõi, nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên tích cực tham gia các hoạt động, phong trào, các cuộc vận động ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

8. Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh

Định hướng, tuyên truyền, vận động hội viên tích cực tham gia các hoạt động sáng tác, quảng bá nhiều tác phẩm hay, có tính giáo dục, cổ động các tầng lớp Nhân dân chung tay tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu góp phần phát triển bền vững đất nước.

9. Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh

- Căn cứ hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan mở các chuyên trang, chuyên mục, các đề thông tin, tuyên truyền sâu sắc, sinh động về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

- Tăng cường các tuyến tin, bài biểu dương, khích lệ những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong các hoạt động về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường gắn với việc đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc để kích động, cản trở việc thực thi pháp luật, cản trở triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội bảo đảm quốc phòng - an ninh, lợi dụng những vấn đề phức tạp trong hoạt động về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường nhằm chống phá Đảng, Nhà nước.

10. Ban tuyên giáo, tuyên huấn các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy

- Tham mưu cấp ủy chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường tới cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể bằng nhiều hình thức; đồng thời phối hợp chặt chẽ với phòng Tài nguyên Môi trường các huyện, thành phố biên soạn, phát hành hướng dẫn, đề cương, tài liệu tuyên truyền; đẩy mạnh tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên internet, mạng xã hội cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân có nguồn thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác.

- Chủ động nắm chắc và dự báo tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; kịp thời tham mưu, đề xuất giải pháp giúp cấp ủy chỉ đạo thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, xử lý và ngăn chặn kịp thời “điểm nóng” về môi trường thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo Trung ương (báo cáo),
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo),
- Ủy ban nhân dân tỉnh,
- Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy,
- Ủy ban MTTQ và các tổ chức CT-XH tỉnh,
- Ban Tuyên giáo huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy,
- Sở Thông tin và Truyền thông,
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch,
- Sở Tài nguyên và Môi trường,
- Sở Giáo dục và Đào tạo,
- Các cơ quan báo, đài của tỉnh,
- Công thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh,
- Cơ quan có trang thông tin điện tử, đặc san, Bản tin thông báo nội bộ,
- Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy,
- Phòng Tuyên truyền - Báo chí - Xuất bản,
- Lưu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

**K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC**



Đỗ Hồng Thanh